

# มาฆบูชา

ปีที่ 42 ฉบับที่ 78 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

**สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์**  
**เมื่อเวลา 19.30 น. เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต**  
**รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ 30 วัน ลดธงครึ่งเสา**

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง “พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 9” ความว่า

วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา 19.30น.ของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำหรับบรรยากาศที่อาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาล ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประทับรักษาพระอาการประชวรของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ เจ้าหน้าที่ผู้ถวายการดูแลสมเด็จพระสังฆราชได้เดินออกมาจากห้องประทับด้วยน้ำตาคลอเบ้า ทำให้ประชาชนที่มาเฝ้าติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งได้ร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่บริเวณชั้น 6 ต่างอยู่ในอาการเศร้าโศก โดยคณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ที่นำประชาชนร่วมสวดมนต์ได้กราบลาสมเด็จพระสังฆราช ก่อนจะนำสวดอิติปิโสฯ 9 จบ

ทั้งนี้หลังสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพร้อมบุคลากรของโรงพยาบาลต่างทยอยมากราบพระศพโดยเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ประชาชนที่มาเฝ้าติดตามพระอาการประชวรที่บริเวณชั้น 6 รวมทั้งประชาชนที่อยู่ด้านล่าง อาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาล เข้ากราบพระศพด้วย

ทั้งนี้ในเวลา 08.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ที่ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาล ก่อนเคลื่อนออกจาก รพ.ไปวัดบวรนิเวศฯ ในเวลา 12.00น.

(ต่อหน้า 2)

(ต่อจากหน้า 1)

ด้าน สำนักราชการรัฐมนตรี ได้ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ล้นพระชนม์ ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ล้นพระชนม์ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้บำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่บรรพบุรุษพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศดังนี้

1. ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่งลดธงครึ่งเสา มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556

2. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

## สกอ. ภาคใต้ตอนบนประกาศข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR) เครื่องข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากปีงบประมาณ 2557 แล้ว

สกอ. ภาคใต้ตอนบนประกาศข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR) เครื่องข่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากปีงบประมาณ 2557 และเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานวิจัยให้ตรงประเด็นความต้องการของชุมชนและผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่โดยกำหนดปัญหา-โจทย์วิจัยที่มาจากประเด็นความต้องการของชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัยการประเมินผลการวิจัยและผลการวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงโดยกำหนดส่งเอกสารเชิงหลักการตามแนวทางการนำเสนอโครงการ(ดูรายละเอียดตามประกาศ TOR ) ความยาวไม่เกิน5หน้าจำนวน5ชุดพร้อมบรรจุใส่ซีดี 1 แผ่น ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อนำส่งเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

โดยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขานุการโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสกอ. ภาคใต้ตอนบนอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลาจังหวัด นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3554 โทรสาร 0-7567- 3553

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E- mail [pr@nstru.ac.th](mailto:pr@nstru.ac.th) หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

## ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำ

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อข้อกำหนด ตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน” วิทยากรโดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่บุคลากร สายสนับสนุนของหน่วยงานคณะ สถาบัน สำนัก กองและหน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรสาย สนับสนุนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน และพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน มีเทคนิคการเขียน ผลงานวิเคราะห์ และสามารถเขียนคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

เวลา 08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 08.45 น.	พิธีเปิด โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เวลา 08.45 – 10.30 น.	หัวข้อที่ 1 เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติ
เวลา 10.45 – 14.30 น.	การนำเสนอตัวอย่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
เวลา 14.45 – 16.30 น.	หัวข้อที่ 2 การตีค่างานและประเมินค่างาน : เขียนอย่างไรให้ผ่าน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

เวลา 08.30 – 12.00 น.	หัวข้อที่ 3 เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์
เวลา 13.00 – 14.30 น.	การนำเสนอตัวอย่างการเขียนผลงานการวิเคราะห์
เวลา 14.45 – 16.30 น.	ฝึกปฏิบัติ การเขียน คู่มือปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์/การตีค่างาน
เวลา 16.45 น.	ปิดการอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสมโภชองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย และขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐิน ในวัน อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ วัดวิทยาลัยครู รังสรรค์



## ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง มหาชัยสารฉบับต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2556 ที่มาพร้อมๆ กับฤดูฝนของภาคใต้ เริ่มกระหน่ำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

ปิดรับสมัครกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 3 บรรยากาศการรับสมัครตลอดที่ผ่านมามีวันไหนที่จะเงียบเหงา ยิ่งใกล้วันปิดรับสมัคร ผู้สมัครยิ่งหลังไหล รับสมัครวันสุดท้ายสำนักงานอธิการบดีแทบจะไม่มีที่เดิน ขณะที่ป็นต้นฉบับอยู่นี้เหลือเวลาอีก 3 ชั่วโมงก็จะปิดการรับสมัคร ทั้งสองสายจะมีตำแหน่งใดที่เป็นตำแหน่งยอดฮิตมีผู้สมัครเยอะสุด มาติดตามข้อมูลได้ในฉบับวันพรุ่งนี้

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” โดยส่วนมาตรฐานและงานคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม นี้ ณ จังหวัดกระบี่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงานภายในอย่างเข้มแข็ง

ต่อด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557-2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองนโยบายและแผน งานนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนบุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 70 คน ช่วงวันที่ 23 - 25 ตุลาคม ที่ผ่านมามี อำนวย ออร์คิด ริสอร์ท อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ส่วนสัปดาห์นี้จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน” โดยกองนโยบายและแผน กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสายสนับสนุนของ คณะ สถาบัน สำนัก กอง และหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม วิทยาการโดย นายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหัวข้อที่ 1 จะเป็นเรื่องของเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน หัวข้อที่ 2 การตีความและประเมินค่างานเขียนอย่างไรให้ผ่าน และหัวข้อที่ 3 เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจาก เข้มทิศชีวิต ลูตินาถ ณ พัทลุง “คนเรา เสียบางอย่างได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องรักษาไว้ คือ ศรัทธาในตัวเอง” สวัสดิ์ดีคะ